

การประเมินโครงการ:การสะท้อนความเข้าใจและทักษะ

รูปกริการประเมินทักษะ

รูปกริการวิเคราะห์การปฏิบัติงาน

รูปกริการนี้สามารถดูได้ใน คลังสะสมการประเมิน ซึ่งอยู่ใน การประเมินโครงการ

	4	3	2	1
ระบุปัญหา	วิเคราะห์และเข้าใจภาระงานอย่างเพียบพร้อม ฉันแสดงความเข้าใจในข้อคิดเห็นและกระบวนการ ฉันระบุส่วนประกอบที่สำคัญทั้งหมด ฉันตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก	เข้าใจภาระงาน ฉันแสดงให้เห็นความเข้าใจในข้อคิดเห็นและหรือกระบวนการบางอย่าง ฉันระบุส่วนประกอบที่สำคัญเป็นส่วนใหญ่ ฉันเลือกและใช้ข้อมูลที่ไม่จำเป็น แต่สับสนด้วยข้อมูลที่ไม่จำเป็น	เข้าใจภาระงานเป็นบางส่วน ฉันแสดงให้เห็นความเข้าใจในข้อคิดเห็นและกระบวนการบางอย่าง แต่อาจไม่แสดงออกอย่างชัดเจน ฉันระบุส่วนประกอบที่สำคัญบางอย่าง ฉันคาดเดาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือใช้ข้อมูลที่ไม่จำเป็น	เข้าใจภาระงานผิด ฉันมีความลำบากในการแสดงให้เห็นฉันเข้าใจในข้อคิดเห็นและกระบวนการ ฉันต้องการความช่วยเหลือเพื่อกำหนดส่วนประกอบของภาระงาน
เลือกกลวิธี	พัฒนากลวิธีที่สามารถใช้งานได้และมีประสิทธิภาพ ฉันเปลี่ยนแปลงปัญหาไปเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์โดยใช้คำศัพท์และการให้เหตุผลที่ถูกต้อง ฉันเลือกทักษะ กลวิธีและกระบวนการที่มีประ	พัฒนากลวิธีที่สามารถใช้งานได้ ฉันเปลี่ยนแปลงปัญหาไปเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์ ฉันเลือกทักษะ กลวิธีและกระบวนการที่เหมาะสมกับปัญหา	ใช้กลวิธีที่เหมาะสมเป็นบางเวลา ฉันใช้ข้อมูลบางส่วนที่ให้ในปัญหา ฉันเลือกทักษะ กลวิธีและกระบวนการที่เหมาะสมกับปัญหาเป็นบางส่วน	ใช้กลวิธีที่ไม่เหมาะสมหรือกลวิธีที่ไม่สามารถใช้งานได้ ฉันเปลี่ยนแปลงปัญหาไปเป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง ฉันไม่สามารถเลือกทักษะ กลวิธีและกระบวนการ

	<p>ะสิทธิภาพมากที่สุด</p> <p>ฉันทบทวนงานของฉันโดยใช้กลวิธีที่ต่างกันและอธิบายว่ากลวิธีใดง่ายที่จะประเมินมากกว่า</p>	<p>ฉันทบทวนงานของฉันเพื่อดูว่าเข้าทำหรือไม่</p>	<p>ฉันทบทวนงานของฉันโดยใช้กลวิธีเหมือนเดิม</p>	<p>โดยปราศจากความช่วยเหลือหรือฉันเลือกที่ใช้งานไม่ได้</p> <p>ฉันไม่ทบทวนงานของฉัน</p>
<p>นำกลวิธีไปประยุกต์ใช้</p>	<p>แสดงหลักฐานที่ชัดเจน</p> <p>ฉันสื่อสารด้วยการโต้ตอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ฉันมีคำอธิบายที่ชัดเจนต่อเนื่องและเป็นตรรกะ</p> <p>ฉันมีหลักฐานที่สนับสนุนแข็งขัน</p> <p>ฉันครอบคลุมตัวอย่างและตัวอย่างที่ขัดแย้ง</p> <p>ฉันครอบคลุมไคอะแกรมที่ชัดเจนและสวยงามและแม่แบบ</p>	<p>อ้างถึงหลักฐานบางอย่างแต่ไม่ชัดเจนเสมอไป</p> <p>ฉันมีการโต้ตอบที่ชัดเจนแต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>บางคนอาจไม่เข้าใจการคิดของฉัน</p> <p>ฉันครอบคลุมข้อโต้แย้งที่สนับสนุนบางอย่าง</p> <p>ไคอะแกรมและแม่แบบของฉันเหมาะสมกับปัญหา</p>	<p>หลักฐานที่เป็นไปได้อาจขาด</p> <p>การโต้ตอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และคำอธิบายของฉันสับสน</p> <p>ข้อโต้แย้งของฉันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่ทำให้เชื่อ</p> <p>ไคอะแกรมและแม่แบบของฉันไม่ชัดเจน</p>	<p>ไม่มีหลักฐานของการนำไปใช้</p> <p>ฉันละทิ้งส่วนของปัญหา</p> <p>ฉันมีข้อผิดพลาดในการโต้ตอบ</p> <p>ไคอะแกรมและแม่แบบของฉันขัดแย้งกับปัญหา</p>

<p>ทำการ เชื่อมโ ขง</p>	<p>สังเคราะห์และทำเป็นข้อสรุป ทั่วไป ฉันไปไกลเกินกว่าเงื่อนไขขอ ปัญหา ฉันค้นหาความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงหรือการต่อยอด ไปสู่สถานการณ์ใหม่หรือแ วคิดรวบยอด ฉันถาม “แล้วถ้า.... ฉันสงสัยว่า.....”</p>	<p>เชื่อมโยงและประยุกต์กับ คำตอบ ฉันทำตามเงื่อนไขของปัญ หา แต่ไม่ได้ไปไกลเกินกว่านั้น ถ้าถาม ฉันสามารถเชื่อมโยงและป ระยุกต์คำตอบในปัญหาให้ ม่ แต่ฉันอาจไม่เห็นความสัม พันธ์หรือการเชื่อมโยงไปยั งแนวคิดรวบยอดหรือสทา นการณ์อื่น</p>	<p>เชื่อมโยงบางส่วนก็ บคำตอบ ฉันทำตามเงื่อนไขข องปัญหาไม่ครบถ้ว นสมบูรณ์ ฉันเชื่อมโยงบางส่ว นและประยุกต์คำตอ บของฉันไปยังปัญห าใหม่ การเชื่อมโยงของฉ นอาจไม่ถูกต้อง</p>	<p>ไม่มีการเชื่อมโยง ฉันไม่สามารถทำตามเง ื่อนไขของปัญหาโดยไม่ มีความช่วยเหลือ ไม่ได้้นำการเชื่อมโยงไป ประยุกต์ใช้ ฉันไม่ได้เตรียมหลักฐาน ที่แสดงว่าแนวทางแก้ ไขดูเข้าท่า</p>
---------------------------------	--	--	---	--